

BÁO CÁO THAM LUẬN

(Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015)

Tên đơn vị: **XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC PHÚ LỢI**

Kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể hội nghị

Hòa với khí thế thi đua sôi nổi của các ngành, các cấp tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của tỉnh và chào mừng đại hội Đảng các cấp. Nhân dịp Hội nghị điển hình tiên tiến của đơn vị, Tôi rất vinh dự thay mặt cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi báo cáo một số thành tích tiêu biểu của tập thể trong thời gian qua.

Kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể hội nghị

Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, Xí nghiệp có 42 cán bộ công nhân viên thực hiện chức năng quản lý, khai thác vận hành nhà máy nước Phú Lợi, quản lý, thi công, sửa chữa mạng lưới đường ống và hộ khách hàng, giải quyết nhu cầu cung cấp nước và các dịch vụ liên quan về cung cấp nước theo nhu cầu của nhân dân trên địa bàn phụ trách. Hiện Xí nghiệp quản lý khoảng 15.000 hộ khách hàng khu vực Phường 2, Phường 3, Phường 10, một phần Phường 7 và Phường 8.

Xí nghiệp được thành lập thực hiện chức năng quản lý cung cấp nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, với ½ khu vực phân chia để giúp công tác quản lý, cung cấp dịch vụ cho người dân được thuận tiện và chu đáo hơn theo chủ trương của Ban Tổng giám đốc Công ty. Do đó Xí nghiệp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo công ty về mọi mặt. Xí nghiệp có đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, tâm huyết với công việc, luôn đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Xí nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó Xí nghiệp có một số khó khăn là đối mặt với nguồn nước cấp đang bị thiếu hụt do các giếng khai thác nước ngầm bị nhiễm mặn, lưu lượng khai thác sụt giảm.

Trước những khó khăn thách thức trên đòi hỏi tập thể lãnh đạo và nhân viên Xí nghiệp phải phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, tư duy đột phá trong quản lý vận hành, khai thác nguồn nước thô. Với phương châm là tiết kiệm nước nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân dân, mặt khác vẫn đảm bảo chức năng điều hòa lưu lượng, áp lực của hệ thống các nhà máy nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Việc đầu tiên chúng tôi quan tâm là công tác vận hành nhà máy, bởi nhà máy hoạt động ổn định thì mới có nước cấp ra ngoài cho nhân dân. Lãnh đạo Xí nghiệp cùng anh em công nhân kỹ thuật phụ trách công nghệ nhà máy nghiên cứu lại lịch vận hành, theo dõi lưu lượng, áp lực cung cấp từng thời điểm khác nhau trong ngày. Sau thời gian theo dõi thu thập số liệu, trên cơ sở đó chúng tôi mạnh dạn đưa ra phương án thay đổi lịch vận hành cho phù hợp với từng thời điểm trong

ngày, lịch trực vận hành nhà máy được công nhân theo dõi rất nghiêm ngặt, có phương án dự phòng nguồn nước trong thời gian cao điểm. Song song đó là theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật của các giếng khai thác như mực nước động, nước tĩnh, lưu lượng theo thời gian, luân phiên khai thác các giếng một cách hợp lý, đề suất chế độ bảo trì, sửa chữa công nghệ, thay thế máy bơm phù hợp cho từng giếng. Việc thay đổi lịch vận hành bước đầu đã mang lại nhiều thành công trong công tác quản lý chuyên ngành như tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tiết kiệm nguồn nước thô, quản lý tốt chế độ áp lực mạng lưới theo từng thời điểm chống thất thoát qua mạng.

Bên cạnh việc nghiên cứu tìm biện pháp khai thác vận hành nhà máy một cách thích hợp đạt hiệu quả cao thì chúng tôi còn quan tâm đến công tác mở rộng mạng lưới phục vụ nhu cầu nước sạch cho bà con. Công tác khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch được triển khai đến bộ phận ghi thu, phân công nhiệm vụ cho một đồng chí lãnh đạo Xí nghiệp kết hợp cùng anh em ghi thu đi thực tế khảo sát địa bàn, qua thời gian khảo sát chúng tôi lên kế hoạch mở rộng và cải tạo lại một số mạng lưới, được Ban Tổng giám đốc công ty đồng ý, chúng tôi đã triển khai thi công các công trình trọng điểm như:

- Năm 2013: Tuyến ống chuyên tải dọc kênh Cống quay nối đường Lê Hồng Phong với đường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng: Chiều dài 1.684m, ống PVC D168, giá trị quyết toán 832.122.993 đồng

- Năm 2014: Mở rộng tuyến ống cấp nước đường Văn Ngọc Chính, thành phố Sóc Trăng: Chiều dài 1.203m, ống PVC D114, giá trị quyết toán 308.055.501 đồng

Trong đó, đặc biệt là công trình thi công tuyến ống D250 tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy nước mặt Khu công nghiệp An nghiệp về thành phố Sóc Trăng. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII (*nhiệm kỳ 2015-2020*), được Ban Tổng giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát, có 02 đơn vị trực tiếp tham gia thi công là Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh và Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình là tiếp nhận nguồn nước từ Dự án Nhà máy nước mặt khu công nghiệp An nghiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng. Tập thể lãnh đạo và công nhân Xí nghiệp bắt tay thực hiện công trình với quyết tâm rất cao. Công trình được triển khai thi công qua các tuyến đường có mặt bằng chật hẹp, vướng nhiều công trình ngầm, thực hiện các nút đầu nối kỹ thuật với các tuyến ống hiện hữu, cùng với đó là thực hiện công đoạn dùng công nghệ khoan robot ngầm vượt sông Marpero với kỹ thuật đầu nối ống HDPE 250 dài 177 mét. Công trình có những nút rất quan trọng mà khi triển khai thi công ngoài yêu cầu kỹ thuật còn phải tính toán đến ảnh hưởng giao thông và nhu cầu sử dụng nước của một số khách hàng có liên quan, do đó anh em thi công tính toán lựa chọn phương án thi công hợp lý và xin ý kiến của lãnh đạo công ty. Có một số nút công nhân phải thi công vào ban đêm hoặc giữa trưa nắng gay gắt để đảm bảo an toàn giao thông và tránh thời gian dùng nước cao điểm của người dân.

Với mặt bằng thi công khó khăn cùng điều kiện không thuận lợi của thời tiết nhưng bằng một quyết tâm rất cao tập thể lãnh đạo và công nhân Xí nghiệp đã hoàn thành công trình vượt tiến độ theo yêu cầu đề ra, đảm bảo về mặt kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công.

Ngày 26/3/2015, công trình này được đưa vào vận hành đúng vào dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Việt Nam, công trình đã giải quyết bổ sung nguồn nước sạch cho khu vực thành phố, góp phần ổn định sản xuất, thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển hạ tầng cấp nước đô thị trong giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp.

Thưa toàn thể hội nghị.

Cùng với sự phát triển chung của doanh nghiệp, trong các năm qua Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi luôn phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất trên giao. Mạng lưới cấp nước được mở rộng, mét khối nước thương phẩm và hộ khách hàng sử dụng nước sạch qua các năm đều tăng.

Khi mới thành lập:

- Khách hàng: 13.000 hộ.
- M³ thương phẩm: 3,6 tỷ m³
- Doanh thu: 21,5 tỷ đồng

Hiện nay:

- Khách hàng: 15.000 hộ, tăng 2.000 hộ
- M³ nước thương phẩm: 3,8 tỷ m³, tăng 105,6%
- Doanh thu: 27,5 tỷ đồng, tăng 127,3%

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Xí nghiệp luôn quan tâm đến công tác tổ chức nội bộ, xây dựng một tập thể có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công tác và trong cuộc sống. Tổ chức phân công trách nhiệm phù hợp chuyên môn từng vị trí, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ công nhân viên Xí nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do cấp trên phát động. Điều kiện lao động ngày càng được cải thiện, quan tâm chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đời sống của người lao động ngày được nâng cao. Khuôn viên Xí nghiệp và nhà máy luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, cùng với thành phố tạo cảnh quan đô thị khang trang.

Với những thành đạt được đạt được trong những năm qua, Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi đã được khen tặng các danh hiệu thi đua như:

- Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc.
- Năm 2013: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc

Thư toàn thể hội nghị.

Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, tích cực hăng say lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2015. Tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của doanh nghiệp cũng như góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp hơn.

Cuối lời xin kính chúc sức khỏe quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng tất cả các đồng chí đồng nghiệp về tham dự hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn và chúc hội nghị thành công tốt đẹp./.

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC PHÚ LỢI